

SẴN SÀNG cho ngày hội tòng quân

Sáng ngày 5/3, 8 huyện, thành phố sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Trước ngày hội tòng quân, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.



Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà động viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nhập ngũ năm 2018.

Phóng viên: Thưa đồng chí, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 được thực hiện như thế nào?

Đại tá Nguyễn Đức Dũng: Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đạt kết quả tốt, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh xây dựng các văn bản chỉ đạo, đồng thời chỉ đạo ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức đăng ký và rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự chặt chẽ ngay từ đầu tháng 10/2017. Lập danh sách từng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, xét duyệt, sàng lọc những thanh niên trong độ tuổi tạm hoãn và miễn làm NVQS, nhất là số thanh niên đã trúng tuyển đi chuyển NVQS vào các trường cao đẳng, đại học.

Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố và 286 xã, phường, thị trấn tổ chức sơ tuyển theo đúng Thông tư số 16 ngày 30/6/2016 của liên bộ Quốc phòng - Y tế. Thanh niên lên khám tuyển ở cấp huyện nhất thiết phải được qua sơ tuyển ở xã, phường, thị trấn. Từ ngày 4 - 17/12/2017, các huyện, thành phố tổ chức khám tuyển và kết quả toàn tỉnh đã khám được sức khỏe cho 3.797 thanh niên đủ tiêu chuẩn sức khỏe để sẵn sàng nhập ngũ năm 2018.

Phóng viên: Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm nay có những thuận lợi và khó khăn gì, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Đức Dũng: Về thuận lợi, công tác tuyển quân luôn nhận được sự quan



Thanh niên Hưng Hà tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 mà thường xuyên, trực tiếp là của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh, nhất là của cấp ủy, chính quyền các cấp luôn xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ ngày đầu sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe tại cơ sở. Cơ quan quân sự các cấp luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, hội đồng NVQS lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đầy đủ quy trình các bước một cách chặt chẽ. Cùng với đó, công tác tuyển quân đã đi vào nề nếp hàng năm của các cấp, các ngành, các địa phương luôn chủ động về kế hoạch, thời gian cũng như chủ động về nguồn sẵn sàng nhập ngũ.

Về khó khăn, thứ nhất, đó là thanh niên trong độ tuổi sẵn

sàng nhập ngũ thường xuyên đi làm ăn xa, không về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự với số lượng ngày càng lớn; trong khi đó, chất lượng tuyển quân vào các đơn vị quân đội đòi hỏi ngày càng cao cả về tiêu chuẩn sức khỏe cũng như tiêu chuẩn chính trị. Thêm vào đó là quy chế thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học có thay đổi tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh; do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến số lượng nguồn sẵn sàng nhập ngũ vào quân đội.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay như thế nào?

Đại tá Nguyễn Đức Dũng: Năm 2018, Thái Bình được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao tuyển chọn 2.650 thanh niên nhập ngũ. Cấp ủy, chính quyền và hội đồng NVQS từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn đã thực hiện sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị và

hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, kiện toàn đầy đủ hồ sơ cho thanh niên nhập ngũ theo quy định. Đặc biệt, tỉnh đã chỉ đạo in chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước của thân nhân để khi nhập ngũ lập thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân chiến sĩ được ngay. Kết quả, đến nay toàn tỉnh đã xuống lệnh gọi nhập ngũ 2.783 thanh niên, đạt 105% so với chỉ tiêu; trong đó, sức khỏe loại 1 là 240 thanh niên, đạt 8,6%; loại 2 là 1.206 thanh niên, đạt 43,3%; loại 3 là 1.337 thanh niên, đạt 48,1%. Về trình độ văn hóa: tốt nghiệp THCS có 579 thanh niên, đạt 20,8%; tốt nghiệp THPT có 1.908 thanh niên, đạt 68,2%; tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học có 297 thanh niên, đạt 11%. Các huyện, thành phố đã cấp phát quân trang tới gia đình và thanh niên. Đặc biệt, 8/8 huyện, thành phố tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.267 đoàn viên ưu tú.

Phóng viên: Trước ngày giao quân, Bộ CHQS tỉnh và các huyện, thành phố đã có những hoạt động gì để động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Đức Dũng: UBND tỉnh giao Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà của tỉnh cho mỗi thanh niên nhập ngũ là 2 triệu đồng cùng với quà của các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn để động viên gia đình và thanh niên nhập ngũ. Riêng Bộ CHQS tỉnh đã tặng quà 24 thanh niên nhập ngũ có gia cảnh khó khăn với số tiền gần 20 triệu đồng. Đến thời điểm này, 100% các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn tổ chức giao lưu văn nghệ, nói chuyện truyền thống, trồng cây lưu niệm tạo tâm lý phấn khởi, thông qua đó tiếp tục xây dựng niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phóng viên: Thưa đồng chí, để lễ giao nhận quân diễn ra đúng quy trình, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả cao, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì?

Đại tá Nguyễn Đức Dũng: Trước hết, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố quản lý và nắm chắc quân số đã xuống lệnh và nhận quân trang. Đặc biệt là quân số di biến động từ nay đến ngày giao quân để luôn chủ động về quân số nhập ngũ. Thứ hai là chỉ đạo cơ quan quân sự các địa phương cùng với gia đình và thanh niên tổ chức liên hoan sao cho thật an toàn, nhất là bảo đảm an toàn về giao thông. Thứ ba là chỉ đạo các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền chuẩn bị cho ngày giao quân thực sự trang nghiêm, trọng thể, là ngày hội của toàn dân, ngày hội của tuổi trẻ lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN HINH
(thực hiện)

SỞ Y TẾ Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ

Xác định công tác văn thư, lưu trữ là một mắt xích quan trọng trong guồng máy hoạt động quản lý của cơ quan, thời gian qua, Sở Y tế đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ trong ngành.

Đồng chí Lương Đức Sơn, Phó Chánh Văn phòng Phó trưởng Văn phòng Sở Y tế cho biết: Đặc điểm của công tác văn thư, lưu trữ của Sở Y tế là hoạt động trong cơ quan quản lý nhà nước về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, có nhiều nội dung giải quyết thiết thực như dịch bệnh, tai biến chuyên môn, ngộ độc thực phẩm... Do vậy, công tác văn thư luôn bảo đảm yêu cầu về tính nhanh chóng và chính xác ở mức độ cao. Sở Y tế đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn công tác văn thư, lưu trữ. Đối tượng tập huấn là toàn thể lãnh đạo, cán bộ quản lý và chuyên viên của Sở và trách nhiệm thực hiện công tác văn thư, lưu trữ là tất cả mọi người từ người đứng đầu đến cán bộ, công chức trong cơ quan. Đối với các đơn vị trực thuộc ưu tiên đối tượng tập huấn là cán bộ lãnh đạo, trưởng phòng, phó trưởng phòng, công chức trong cơ quan. Đối với các đơn vị trực thuộc ưu tiên đối tượng tập huấn là cán bộ lãnh đạo, trưởng phòng, phó trưởng phòng, công chức trong cơ quan. Đối với các đơn vị trực thuộc ưu tiên đối tượng tập huấn là cán bộ lãnh đạo, trưởng phòng, phó trưởng phòng, công chức trong cơ quan. Đối với các đơn vị trực thuộc ưu tiên đối tượng tập huấn là cán bộ lãnh đạo, trưởng phòng, phó trưởng phòng, công chức trong cơ quan.

Thực hành về sử dụng công nghệ thông tin trong văn thư, lưu trữ... Do đặc điểm của công tác văn thư, lưu trữ hiện nay là tính cập nhật thường xuyên và chuyên sâu nên Sở Y tế mời giảng viên các lớp tập huấn là cán bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh để truyền đạt. Để việc tập huấn đạt hiệu quả, trước khi xây dựng kế hoạch tập huấn, Sở tiến hành thu thập thông tin về tình hình công tác văn thư, lưu trữ trong ngành, trên cơ sở thực trạng tình hình phối hợp với Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh để xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch, nội dung chương trình tập huấn. Ngoài ra, trước mỗi nội dung tập huấn, việc khảo sát, đánh giá đầu vào được thực hiện thông qua việc phỏng vấn học viên và thông báo những khó khăn, hạn chế của đơn vị, cá nhân về các công việc văn thư, lưu trữ thời gian trước đó. Trong quá trình tập huấn, các giảng viên chú trọng kỹ năng thực hành, áp dụng thực tiễn đối với từng đối tượng cụ thể. Từ năm 2012 đến nay, Sở Y tế đã tổ chức 15

lớp tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước cho gần 1.500 học viên. Thông qua các lớp tập huấn đã làm thay đổi sâu sắc nhận thức về vị trí, tầm quan trọng và nội dung công tác văn thư, lưu trữ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Sở và các đơn vị trực thuộc. Đến nay, Sở Y tế và 32 đơn vị trực thuộc



Công tác quản lý hồ sơ bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng thực hiện nghiêm túc.

- 2 lớp dành cho đối tượng các đơn vị trực thuộc. Ngoài việc phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật về văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước còn tập trung vào hướng dẫn kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế văn thư, lưu trữ của đơn vị; kỹ năng và thực hành lập hồ sơ công việc; kỹ năng và thực hành soạn thảo văn bản; kỹ năng và

lớp tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước cho gần 1.500 học viên. Thông qua các lớp tập huấn đã làm thay đổi sâu sắc nhận thức về vị trí, tầm quan trọng và nội dung công tác văn thư, lưu trữ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Sở và các đơn vị trực thuộc. Đến nay, Sở Y tế và 32 đơn vị trực thuộc

mật nhà nước hoặc sai sót trong việc quản lý con dấu. Có thể khẳng định, thời gian qua, công tác văn thư, lưu trữ hoạt động nề nếp, hiệu quả đã góp phần không nhỏ giúp ngành Y tế gạt hái thành công trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

ANH ĐÀO

Bình đẳng giới thông qua giám sát, phản biện xã hội

Thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh góp phần thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới, nâng cao vai trò, trách nhiệm, vị thế của tổ chức hội.

Chi Nguyễn Thị Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) cho biết: Hàng năm, Hội LHPN xã đăng ký với cấp ủy nội dung giám sát, phản biện xã hội bám sát với chức năng, nhiệm vụ của hội cũng như tình hình thực tế tại địa phương. Chủ động phối hợp với MTTQ và các đoàn thể của xã thành lập đoàn kiểm tra để trao đổi trực tiếp với những người triển khai chính sách và thực hiện chính sách. Đơn cử như giám sát việc hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở cho hội viên, phụ nữ nghèo trên địa bàn, Hội đã tiến hành rà soát, kiểm tra, bàn bạc phương án xây, sửa nhà cho thể với gia đình hội viên và thường xuyên giám sát trong

quá trình xây dựng. Nhờ đó, việc hỗ trợ luôn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, đúng đối tượng, tạo được niềm tin trong nhân dân...

Để công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai sâu rộng, có hiệu quả, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội địa phương hình thức tuyên truyền, quán triệt nội dung, lồng ghép trong kỳ sinh hoạt hoạt chi hội và các câu lạc bộ phụ nữ... Hội cũng đã biên soạn tài liệu chuyển đến các cơ sở, đăng tải trên website của Hội; tổ chức các lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn chuyên sâu về kỹ năng, phương pháp giám sát, phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ hội các cấp... Đồng thời,

các cấp hội lựa chọn những vấn đề giám sát, phản biện xã hội sát với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội và đời sống của hội viên; nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến bình đẳng giới. Trong năm 2017, Hội LHPN tỉnh và các huyện, thành phố đăng ký và hoàn thành giám sát 13 nội dung được các cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đánh giá cao. Điển hình như các nội dung: giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội, việc nuôi bán trú

và bảo đảm chế độ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường mầm non, chính sách đối với hộ nghèo do phụ nữ làm chủ; vai trò của hội phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới...

Chi Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Giám sát, phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tổ chức hội thực hiện tốt hơn chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức hội. Do vậy, cùng với hoạt động giám sát, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến và phản biện vào 4 dự thảo văn bản. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng tích cực tham gia các cuộc họp của

UBND các cấp chủ trì để thảo luận xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tổ chức hội còn tham gia các cuộc đối thoại với người dân trong đền bù giải phóng mặt bằng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thu thập ý kiến về tình hình thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; nghiên cứu, xem xét và xử lý các hành vi vi phạm quyền, lợi ích

hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật do UBND và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp tổ chức. Các cấp hội cũng phối hợp tổ chức 42 cuộc đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ sở; tham gia hòa giải thành công gần 1.000 vụ mâu thuẫn gia đình, họ tộc, xóm làng tại cơ sở, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chi Nguyễn Thị Tơ, thôn 5, xã Vũ Hòa (Kiến Xương) cho biết: Từ các hoạt động giám sát, phản biện hay đối thoại, chúng tôi được biết, hiểu sâu hơn những quy định, chính sách liên quan đến cuộc sống của mình, từ đó thực hiện tốt hơn các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội.

PHƯƠNG ANH



Thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, các chính sách liên quan đến hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được thực hiện hiệu quả.